



Thứ năm, 05/07/2012 21:00

Thanh niên gốc Việt được Nữ hoàng Elizabeth II vinh danh

Paul Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên được trao tặng phần thưởng cao quý: Huy chương Kim khánh bội tinh Kim Cương

Paul Nguyễn sống ở Canada và đã dùng sức mạnh của Internet để thay đổi sự kỳ thị và những thành kiến xưa nay đối với cộng đồng nơi anh sinh sống.

Những công hiến không mệt mỏi cho các hoạt động xã hội của chàng trai sinh năm 1980, đã mang về cho anh rất nhiều vinh dự và giải thưởng danh tiếng, gần đây nhất là Huy chương Kim khánh bội tinh Kim Cương (Diamond Jubilee Medal) của Nữ hoàng Elizabeth II năm 2012, vinh danh các công dân Canada có công đóng góp cho đất nước.



Paul Nguyễn vừa được Nữ hoàng Anh Elizabeth II vinh danh.

Lớn lên ở vùng Jane-Finch thuộc Toronto (Canada) - địa bàn khét tiếng có nhiều tội phạm với đa số cư dân nghèo khó, năm 2004 Paul đã quyết định mở trang web Jane-Finch.com để xóa tan các định kiến không hay về khu vực anh cư trú.

Paul biên tập nội dung trang web, làm ra các bản tin và phóng sự radio-video phản ánh những nét đẹp trong cộng đồng, đăng lên web và hướng dẫn cho các cộng tác viên trẻ khác trong nhóm cùng làm.

Chỉ một thời gian ngắn, trang thông tin Jane-Finch.com cùng chủ nhân trở thành câu chuyện thành công nổi tiếng khắp Canada.

Sau tất cả những gì mà trang web mang lại, thành quả của Paul Nguyễn được mọi người đánh giá cao và công nhận hiệu quả. Paul Nguyễn đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng huy chương Kim khánh bội tinh Kim cương.



VIDEO

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2024



- Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
- Sôi động Chương trình nghệ thuật "Ninh Thuận – Chào năm mới 2024"

ẢNH

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Lợi Hải



Đặc sắc "Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại TP. Cần Thơ năm 2023"
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2023
Nhộn nhịp các điểm du lịch

Huy chương Kim khánh bội tình Kim cương bắt đầu được trao tặng cho những người Canada có công đóng góp cho đất nước từ năm 2012, nhằm kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi trị vì. Paul Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên được trao tặng phần thưởng cao quý này.

Paul Nguyễn đã rất tự hào và vinh dự khi anh được ghi danh vào danh sách những người có công với đất nước. Những gì anh làm không phải để mong nhận được một tấm huy chương mà mục đích sống vì mọi người của anh đã thành công và được xã hội ghi nhận.

Toàn quyền Canada David Johnston và Thủ tướng Stephen Harper đã trao phần thưởng cao quý này cho Paul Nguyễn vì những đóng góp lớn giúp cải thiện các mối quan hệ sắc tộc và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc đang sinh sống tại Canada, cũng như thành tích giúp đỡ trẻ em khó khăn trong cộng đồng người Việt. Đây là một việc làm mà khiến những người dân sống trên đất nước Canada và nhất là những người gốc Việt không khỏi khâm phục.

Paul Nguyễn luôn giữ cho mình niềm tự hào dân tộc, anh sống vì tất cả những người dân xung quanh mình. Anh trân trọng đất nước nơi mình sinh ra nhưng cũng không bao giờ quên được quê hương của mình. Paul Nguyễn làm tất cả với lòng nhiệt huyết để chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong xã hội.

Trước đó, năm 2010, Paul Nguyễn đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Di trú và Đa văn hoá Canada trao tặng giải thưởng Paul Yuzk Award 2010 vì có các cống hiến đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hoà nhập xã hội của những người mới nhập cư vào Canada.

Paul Nguyễn đã trực tiếp chỉ dẫn tận tình và giúp đỡ những người mới đặt chân đến một đất nước xa lạ nhất hiểu được những quy định của pháp luật nước sở tại. Rất nhiều người gốc Việt đã được Paul Nguyễn giúp đỡ và họ đã cảm thấy an tâm phần nào trước một cuộc sống đầy khó khăn và thử thách nơi xứ người.




Năm 2009, Paul Nguyễn từng nhận giải William P. Hubbard về các quan hệ sắc tộc do thành phố Toronto trao tặng.

Paul Nguyễn sinh ra và lớn lên tại đất nước Canada, có cha là người gốc Việt, mẹ người Canada. Khi học trung học, anh đã tham gia và giành giải thưởng cấp quốc gia trong cuộc thi video “Phân biệt chủng tộc, hãy dừng lại!”.

Vào Đại học York, chuyên ngành phim ảnh, Paul lại say mê tham gia các hoạt động xã hội và kiến thiết nhiều dự án xã hội. Cộng đồng người Việt tại Canada hiện có khoảng 200 000 người và là một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn nhất sau nước Mỹ, Australia và Pháp.

Paul Nguyễn là một người thanh niên gốc Việt đại diện cho giới trẻ năng động, tài năng và nhiệt huyết tại đất nước đa sắc tộc này. Anh là niềm tự hào không chỉ riêng cho những người gốc Việt mà còn cho tất cả giới trẻ trên thế giới.

Nguồn VOV Online


SHARE    ...

Ý kiến bạn đọc (0) / Gửi ý kiến

Họ và tên

Email

Tiêu đề

Mã số bảo vệ 

Nội dung

Gửi

Nhập lại

TIN MỚI

- EVNGENCO1 và Công ty ĐHD bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Ninh Sơn
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024
- Tin vắn
- Triển khai cao điểm thực hiện công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
- Nông dân An Hải tích cực chăm sóc rau vụ Tết

TIN ĐÃ ĐƯA

- Rau rệu chống viêm, lợi tiểu
- Không nên cho muối vào thức ăn đậm

- “Khắc tinh” của bệnh dạ dày
- Tạo thêm “tấm lưới” an sinh xã hội
- Quả đào hoạt huyết, lợi tiểu



Giấy phép xuất bản số: 836/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 31/12/2021.

Tổng biên tập: Dương Ái Quân.

Tòa soạn: Số 279A, đường 21 tháng 8, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. **Điện thoại:** (0259).3820399.

@ Ghi rõ nguồn **“Báo điện tử Ninh Thuận”** khi bạn phát hành lại thông tin từ web site này.



VINET.JSC